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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา 

นายวิสุทธิ์  ไชยอรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี 2 ทําหน้าท่ีประธานและได้อนุญาตให้
สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ฝากให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป 
โดยสมาชิกใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ ๙๕ นาที จากนั้นประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี.....) พ.ศ. .... (โอนกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) ซ่ึงกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ท้ังนี้
เป็นการพิจารณาต่อจากวันพฤหัสบดีท่ี ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซ่ึงค้างการลงมติในมาตรา ๗ เม่ือประธาน
ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว ท่ีประชุมได้ลงมติโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของกรรมาธิการ 
เสียงข้างน้อยผู้ขอสงวนความเห็น (ส.ส.พินิจ  จันทร์สมบูรณ์ กับคณะ) จากนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาเรียง
ตามลําดับมาตราจนครบแล้ว ได้ลงมติในวาระ ๓ เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี.....) พ.ศ. ..... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของกรมป่าไม้) และเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการและให้ส่งข้อสังเกตดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบ
หรือดําเนินการต่อไป 

ต่อมา  ร้อยโทปรีชาพล  พงษ์พานิช ในฐานะวิปรัฐบาลได้ขอเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
โดยขอเลื่อนเรื่องด่วน ลําดับท่ี ๑๕ คือ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคี อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ..... ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอมาพิจารณาต่อ  ท้ังนี้  ผู้เสนอเลื่อนระเบียบวาระให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับ
กรอบการเจรจาของรัฐบาลกับต่างประเทศ ตามท่ีท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้เห็นชอบแล้วและเป็นเรื่องท่ีมี
เง่ือนไขด้านระยะเวลา ทําให้ต้องเสนอเลื่อนพิจารณาเรื่องดังกล่าวข้ึนมาพิจารณาก่อน จากนั้นท่ีประชุมลงมติ
โดยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขอยกเว้นข้อบังคับการประชุมซ่ึงจะมีผลให้สามารถหยิบยกร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวเลื่อนข้ึนมาพิจารณาก่อน ท้ังนี้ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า มีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการประชุมภาคีสัญญา  ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซ่ึงชนิดสัตว์ป่า  และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย  

เหตุผล โดยท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เม่ือวันท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และโดยท่ีจะมีการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งท่ี 
๑๖ และการประชุมท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๒ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ดังนั้น เพ่ือให้การประชุม
ของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่า  และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES) 
เรื่องการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ 
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ครั้งท่ี ๑๖ และการประชุมครั้งท่ี ๖๓ และครั้งท่ี ๖๔ ของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ลงวันท่ี ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

                   ซ่ึงมีสาระสําคัญโดยกําหนดให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันแก่สถานท่ีจัดการประชุมและบุคคล
ดังต่อไปนี้ท่ีเข้าร่วมและปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมตามท่ีระบุไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานัก
เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (CITES) เรื่องการ
ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ และการ
ประชุมครั้งท่ี ๖๓ และครั้งท่ี ๖๔ ของคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ดังนี้ 

(๑) ผู้แทนของรัฐภาคีอนุสัญญาท่ีได้รับแต่งต้ังโดยถูกต้อง 

(๒) ผู้สังเกตการณ์ขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชํานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ และทบวง
การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รวมไปถึงผู้แทนของรัฐอ่ืนใดท่ีมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาท่ีเข้าร่วมประชุมใน
ฐานะผู้สังเกตการณ์ 

ภายหลัง รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แถลงหลักการและเหตุผลแล้ว มีสมาชิกสนใจอภิปรายอย่างกว้างขวางและเม่ือรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว ท่ีประชุม
ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระแรก จากนั้นรัฐมนตรีปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  เสนอให้มี
การพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาเพ่ือพิจารณาในวาระ ๒ และลงมติในวาระ ๓ เนื่องจากเป็นเรื่องด่วน 
อย่างไรก็ตามมีสมาชิกฝ่ายค้านได้อภิปรายทักท้วงโดยเกรงว่า การเสนอให้มีการพิจารณาโดยกรรมการเต็มสภา
ครั้งนี้อาจขัดต่อข้อบังคับการประชุมเนื่องจากดําเนินการผิดข้ันตอน แต่วิปรัฐบาลแย้งว่า เรื่องดังกล่าวสามารถ
หาวิธีทางออกได้และยืนยันว่าควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยกรรมาธิการเต็มสภา เนื่องจากเกรง
ว่าจะไม่ทันเวลาการประชุมภาคีอนุสัญญาฯ ในประเทศไทยซ่ึงจะเริ่มต้ังแต่วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๖ ในท่ีสุดประธานพิจารณาแล้วได้ดําเนินการต่อโดยอนุญาตให้ท่ีประชุมพิจารณา ๓ วาระโดย
กรรมาธิการเต็มสภา ขณะท่ีสมาชิกฝ่ายค้าน (ส.ส.บุญยอด  สุขถ่ินไท) ไม่เห็นด้วยกับประธาน จึงเสนอนับองค์
ประชุมโดยการขานชื่อ ซ่ึงประธานได้ดําเนินการนับองค์ประชุมตามท่ีสมาชิกเสนอแต่ประธานเลือกใช้วิธีเสียบ
บัตรแสดงตน เม่ือดําเนินการนับองค์ประชุมโดยการเสียบบัตรแสดงตนแล้วปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุม
ครบองค์ประชุม ประธานจึงได้ดําเนินการประชุมต่อ ท้ังนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุม
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่า และพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย 
พ.ศ. ..... โดยกรรมาธิการเต็มสภา  ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มี ๕ มาตรา โดยการพิจารณาจะเริ่มจากชื่อ
ร่าง   คําปรารภ และมาตรา ๑-๕  ตามลําดับ  ซ่ึงการพิจารณาชื่อร่างพระราชบัญญัติ มีสมาชิกบางท่านในฐานะ
กรรมาธิการเต็มสภา ได้ขอแปรญัตติชื่อร่าง จากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ ครั้งท่ี ๑๖ ในประเทศไทย พ.ศ. ..... โดยตัดคําว่า
ประเทศไทยออก โดยให้เหตุผลว่าเป็นการทราบโดยท่ัวถึงกันแล้วว่า การประชุมดังกล่าวจะมีการจัดงานใน
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามบรรยากาศการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการเต็มสภาในวันนี้มีสมาชิกอภิปรายท้วง
ติงเป็นระยะ  เนื่องจากเห็นว่าการประชุมไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร  ทําให้ประธานต้องสั่งพักการประชุมเป็น
เวลา 15 นาที  และเม่ือดําเนินการประชุมต่อ  ประธานวิปฝ่ายค้านได้อภิปรายเสนอความเห็นว่าการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวควรดําเนินการอย่างรอบคอบ เนื่องจากจะมีผลต่อการประชุมระหว่างประเทศ  จึง
เสนอให้รัฐบาลส่งร่างพรบ.ดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร  พิจารณาก่อน  แล้วส่งกลับมาให้สภาพิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (๑๔ ก.พ. ๕๖) ซ่ึงรัฐมนตรี
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ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวจึงขอดําเนินการตามวิปฝ่ายค้านเสนอ ท้ังนี้ท่ีประชุมไม่
ขัดข้อง จากนั้นประธานสั่งปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๑ นาฬิกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


